

ที่ สลน. 357/2560

วันที่ 7 ธันวาคม 2560

เรื่อง กำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 800,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 76 บาท เมื่อวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2550 โดยผู้ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตราการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น มีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกๆ เดือน หากตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไปนั้น

บริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาขึ้นแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญประจำเดือนธันวาคม 2560 ดังนี้

ระยะเวลา

ยื่นแสดงความจำนงใช้สิทธิ วันที่ 18 – 26 ธันวาคม 2560
กำหนดวันใช้สิทธิ วันที่ 28 ธันวาคม 2560

วิธีการใช้สิทธิ

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ประสงค์จะแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจะต้องกรอกแบบแสดงความจำนงตามแบบที่บริษัทฯ กำหนดซึ่งสามารถขอรับได้ที่บริษัทฯ ในทุกวันทำการและนำส่งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ให้กับบริษัทฯ เพื่อแสดงความจำนงในการใช้สิทธิตามวันที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้น

- (1) แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ
- (2) ใบหุ้นบุริมสิทธิหรือหลักฐานที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิ ที่แสดงว่าผู้ถือหุ้นนั้นมีสิทธิในหุ้นบุริมสิทธิตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ
- (3) หลักฐานแสดงตน มีดังต่อไปนี้
 - (ก) บุคคลสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) บุคคลต่างด้าว: สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- (ค) นิติบุคคลในประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) นิติบุคคลต่างประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลดังกล่าวมีภูมิลำเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคลชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และรับรองโดย Notary Public หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ และได้รับการรับรองโดยสถานกงสุลไทย ไม่เกิน 3 เดือน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สถานที่ใช้สิทธิ

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2009-9999

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2533-0450-9

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพันเทพ สุภาไชยกิจ)

ผู้จัดการใหญ่